



สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย

สำนักงานเลขานุการ (สำนักงานติดต่อ)

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ โทร ๐๔๓ ๓๖ ๓๐๐๒

มือถือ ๐๘๔ ๖๘๑ ๓๘๗๖ โทรสาร ๐๔๓ ๓๖ ๓๐๒๘ อีเมลล์ secretary.tcpa@outlook.com

ที่ สนคท ๐๑/ว๐๖๖

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก และการบำบัดทางจิตวิทยา

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา
๒. กำหนดการอบรม

ด้วยสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะและเติมเต็มทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก โดยเน้นเทคนิคการแปลผล การวิเคราะห์ตีความ การบูรณาการผลทางจิตวิทยาและเชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้แนวคิดและหลักในการเลือกวิธีการบำบัดทางจิตวิทยาตามทฤษฎีที่เหมาะสม รวมถึงเป็นเวทีส่งเสริมการอภิปรายความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบของ case conference ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย จึงขอเชิญนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมโดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และเดินทางมาร่วมอบรม โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมกรุณาตอบรับการเข้าร่วมอบรมได้ทาง Line ID: bishikung หรือเบอร์โทร ๐๘๗-๓๐๔-๑๓๗๔ (ผู้ประสานงาน นางสาวปวีตรา คุ่มปิยะผล) และสมัครผ่านออนไลน์ตามลิงค์ <http://i-regist.com/v๒/tcpa/index.php?r=register&project=๖๓๐๗๒๗> โดยชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน เนื่องจากรับจำนวนจำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจินตนา สิงขรอาจ)

นายกสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย